

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **543**/UBND-TNMT

Bỉm Sơn, ngày 05 tháng 4 năm 2017

V/v Báo cáo kết quả thực giải quyết
ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND
tỉnh tại Công văn số 3146/UBND-CN ngày
28/3/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi: UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện Công văn số 3146/UBND-CN ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao giải quyết kiến nghị của các hộ dân dọc 2 bên cầu vượt tại nút giao giữa Quốc lộ 1A và đường sắt chuyên dùng vào nhà máy xi măng Bỉm Sơn. Ngày 04/4/2017, UBND thị xã Bỉm Sơn đã chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Thanh tra tỉnh, Ban QLDA An toàn giao thông - Bộ Giao thông vận tải và các đơn vị có liên quan tổ chức hội nghị đối thoại với các hộ dân thuộc diện ảnh hưởng của dự án Cầu vượt đường sắt chuyên dùng vào Nhà máy xi măng Bỉm Sơn và Quốc lộ 1A tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi đối thoại này, UBND thị xã cùng đại diện các Sở, Ban, Ngành có liên quan đã tập trung giải thích, làm rõ các ý kiến kiến nghị của các hộ gia đình ảnh hưởng theo quy định của pháp luật và chính sách hỗ trợ đặc thù của UBND tỉnh tại Công văn số 537/UBND-CN ngày 13/01/2017 về giải quyết vướng mắc GPMB dự án cầu vượt tại nút giao đường sắt chuyên dùng của Nhà máy xi măng Bỉm Sơn vào nhà máy xi măng Bỉm Sơn với Quốc lộ 1A. Tuy nhiên, tại hội nghị này các hộ vẫn đang còn ý kiến đề nghị thị xã xem xét báo cáo với UBND tỉnh giải quyết một số nội dung như sau:

1. Về việc đề nghị xem xét lại việc bồi thường, hỗ trợ về đất khi thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A thời điểm năm 2010-2013:

- Tại thời điểm thực hiện dự án mở rộng Quốc lộ 1A năm 2011 các hộ có một phần diện tích đất thu hồi được UBND phường Ngọc Trạo xác định thời điểm sử dụng năm 1995 (khi đó phần diện tích này đã được bồi thường bằng 50% giá trị đất ở), có 3 hộ đã có đơn khiếu nại gửi đến UBND tỉnh Thanh Hóa và đã được UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 tại các Quyết định: Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 04/01/2013 đối với bà Lê Thị Hồng; Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 19/02/2013 đối với bà Nguyễn Thị Lý và Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 19/02/2013 đối với bà Lê Thị Mai, tại các quyết định này, UBND tỉnh Thanh Hóa đều khẳng định nội dung khiếu nại của các hộ là không có cơ sở và việc UBND thị xã Bỉm Sơn bồi thường, hỗ trợ về đất cho các hộ là đã đúng theo quy định của pháp luật. Tuy

nhiên, đến nay các hộ lại tiếp tục đề nghị xem xét lại nội dung trên gồm 07 hộ (cả các hộ có đơn khiếu nại trước đây và các hộ chưa có đơn khiếu nại).

- Đối với các hộ trước đây có một phần diện tích đất đang sử dụng bị thu hồi được UBND phường Ngọc Trạo xác nhận là thuộc diện tích suối, không được bồi thường, hỗ trợ về đất. Từ khi thực hiện dự án mở rộng Quốc lộ 1A năm 2011, đến nay các hộ vẫn đang sử dụng; khi thực hiện dự án cầu vượt đường sắt chuyên dùng vào Nhà máy xi măng Bim Sơn với Quốc lộ 1A, các hộ lại tiếp tục đề nghị xem xét lại việc bồi thường, hỗ trợ về đất khi thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A năm 2011.

Từ thực trạng nêu trên, để có cơ sở giải quyết ý kiến đề nghị của các hộ dân, UBND thị xã Bim Sơn kính đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa giao Thanh Tra tỉnh rà soát lại hồ sơ bồi thường của các hộ khi thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A năm 2011 để có cơ sở trả lời cho các hộ.

2. Về chính sách hỗ trợ hạn chế khả năng sử dụng đất để ổn định đời sống và sản xuất kinh doanh.

Tại Công văn số 537/UBND-CN ngày 13/01/2017 của UBND tỉnh về giải quyết vướng mắc GPMB dự án cầu vượt tại nút giao đường sắt chuyên dùng của Nhà máy xi măng Bim Sơn với Quốc lộ 1A, trong quá trình triển khai thực hiện phát sinh một số trường hợp không có vị trí đất ở hợp pháp bám mặt đường Quốc lộ 1A, nhưng trên thực tế các hộ đã và đang sử dụng diện tích đất vườn và đất thuộc hành lang Quốc lộ 1A nhưng Nhà nước chưa sử dụng để sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh ổn định, liên tục từ năm 2013 đến nay, theo quy định của Công văn 537/UBND-CN thì không thuộc đối tượng được hỗ trợ 4.200.000d/m ngang bám Quốc lộ 1A.

Đối với các trường hợp này, UBND thị xã Bim Sơn đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương hỗ trợ đối với các hộ này bằng mức 65% mức hỗ trợ 4.200.000d/m dài (như các hộ có đất ở hợp pháp tiếp giáp với Quốc lộ 1A).

UBND thị xã Bim Sơn báo cáo kết quả thực hiện Công văn số 3146/UBND-CN ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa và xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh./

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đ/c Lê Anh Tuấn PCT Tỉnh (b/c);
- Sở: Tài chính, Xây dựng, GTVT, Tài nguyên và Môi trường (b/c);
- Lưu: VT, TNMT.

CHỦ TỊCH



Bùi Huy Hùng